

BÁO CÁO

Tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trình HĐND huyện - kỳ họp thứ Mười một, cụ thể như sau:

I. Tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua:

1. Về công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành:

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 04/2/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra; đồng thời Ban chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 05/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra; công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu.

- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/2/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona gây ra; đã chỉ đạo và 14/14 xã, thị trấn đã ban hành Quyết định, Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 30/3/2020 về tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế tập trung khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện; theo đó, đã lựa chọn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên làm khu cách ly tập trung dự phòng, lựa chọn một phần Trung tâm Y tế huyện làm khu điều trị chính khi có dịch bệnh xảy ra và Trạm Y tế xã Nghĩa An làm khu điều trị dự phòng.

- Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 về việc thành lập các Tổ phục vụ tại khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 13/4/2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 tại huyện Kbang.

Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

2. Về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh:

2.1. Tình hình dịch bệnh:

Từ khi dịch bùng phát cho đến nay, huyện Kbang chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra.

2.2. Công tác theo dõi tình hình dịch bệnh

- Thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với 34 người đi từ vùng dịch trở về địa bàn (*Sơ Pai 01, Lơ Ku 03, Kông Long Khong 14, ĐăkSmar 03, Nghĩa An 04, thị trấn Kbang 05, ĐăkHlơ 02, Sơn Lang 01, Tơ Tung 01*), 66 trường hợp tiếp xúc với người đi từ vùng dịch về, người nước ngoài đến địa bàn huyện du lịch (*Kông Long Khong 17, thị trấn Kbang 22, ĐăkHlơ 14, Sơn Lang 03, Tơ Tung 10*). UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, có 04 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-COV-2.

- Thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà đối với 1.284 trường hợp đi làm ăn, học tập từ các tỉnh, thành trở về địa bàn. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác, nên ở tại nhà, vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn thực hiện cách ly y tế tại nhà.

2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh

- Ngay từ khi dịch bùng phát, thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; UBND huyện đã kịp thời xây dựng Kế hoạch triển khai các biện pháp thực hiện phòng chống; thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để nhân dân biết, chủ động, phòng tránh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tổ chức các điểm rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang; hướng dẫn nhân dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh, hạn chế ra đường khi không cần thiết. Thành lập Tổ điều trị tại bệnh viện, Tổ cấp cứu lưu động; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, hóa chất, vật tư y tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị khu vực điều trị, khu cách ly, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân. Đã thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại vật tư, trang thiết bị y tế, khẩu trang phòng chống dịch bệnh; các cơ sở buôn bán hàng hóa, vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ sở vi phạm; đã nhắc nhở, cho ký cam kết.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, vệ sinh phòng học và lau chùi bàn ghế, các thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi...; phối hợp với ngành y tế phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng để ngăn ngừa mầm bệnh tại các trường học để ngăn ngừa mầm bệnh.

- Thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 01/4-15/4/2020; tạm dừng các phương tiện vận tải công cộng; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trừ những cơ sở kinh doanh các dịch vụ thiết yếu; tạm dừng tiếp, làm việc trực tiếp với công dân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, công chức, viên chức thường xuyên trực cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong ngày lễ, ngày nghỉ để tiếp nhận thông tin, xử lý mọi tình huống phát sinh trong tình hình dịch bệnh; bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, làm việc tại nhà theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện; thành lập các điểm kiểm tra các phương tiện và thực hiện nhiệm vụ được phân công phòng, chống dịch bệnh tại điểm khu vực xã Nghĩa An, điểm khu vực ngã tư đường Trường Sơn Đông-xã Tơ Tung, điểm khu vực Kon Von-xã Đăkrong; bố trí các điểm kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các tuyến đường giao thông ra vào xã, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn khai báo y tế; thành lập Tổ tự quản, Tổ xung kích tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 ở các tổ dân phố, thôn, làng; chỉ đạo bố trí lực lượng chỉ huy điều hành, bố trí lực lượng tham gia phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung, khu điều trị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, đưa công dân vào khu cách ly tập trung, khu điều trị.

- Sau cách ly toàn xã hội, thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, văn bản số 851/UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16-22/4/2020; đã tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết. Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, vệ sinh phòng học và lau chùi bàn ghế, trang thiết bị dạy học tại tất cả các trường học, tổ chức cho học sinh đi học lại từ ngày 27/4/2020 đối với bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, từ ngày 04/5/2020 đối với bậc Tiểu học và Mầm non. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động phương tiện vận tải hành khách công cộng thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 711/SGTVT-KHTCVT ngày 17/4/2020 và văn bản số 718/SGTVT-KHTCVT ngày 17/4/2020.

- Thực hiện nói lỏng giãn cách xã hội theo Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 và Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 19/5/2020 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế, theo đó, vẫn bắt buộc mọi người đeo khẩu trang tại nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân; tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke và vũ trường. Thực hiện nói lỏng các hạn chế như dỡ bỏ giãn cách; mở lại hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; được tổ chức các hoạt động có tập trung đông người, các cơ sở khám, chữa bệnh...

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch Covid-19, chốt số liệu ngày 25/5/2020 tỷ lệ người dân thực hiện khai báo y tế đạt 89,09%/tổng dân số toàn huyện.

- UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, nắm thông tin đối với các trường hợp đi từ vùng dịch trở về lại địa bàn để có biện pháp phối hợp quản lý, xử lý kịp thời. Đối với các trường hợp đi từ vùng dịch trở về hoặc các đối tượng tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm phải phối hợp với ngành y tế thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khỏe, vận động chấp hành tốt việc cách ly, vệ sinh phòng chống dịch theo quy định. Về cơ bản, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhân dân chấp hành, tự giác, tuân thủ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, một số hộ gia đình, cá nhân đã tự nguyện hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho các Tổ kiểm tra nhằm động viên hoạt động có hiệu quả.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của huyện và ngành Y tế tổ chức tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, tự giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định, hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời, UBND huyện đã phát động và tiếp nhận kinh phí của 89 đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với tổng số tiền 190.768.000 đồng; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

II. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19:

1. Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã ban hành Thông báo kết luận số 35/TB-UBND ngày 15/4/2020; Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 *V/v thành lập Ban chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện*; Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 *V/v thành lập Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện*. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Lao động-Thương binh và xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách và thực hiện đầy đủ hồ sơ theo các trình tự thủ tục các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, UBND huyện đã có:

- Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 08/5/2020 *V/v đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ các đối tượng người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện* và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày

11/5/2020 cho 18.517 đối tượng trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 15.286.250.000 đồng⁽¹⁾.

- Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 25/5/2020 *V/v đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với đối tượng: Hộ kinh doanh* và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 cho 113 hộ kinh doanh với tổng kinh phí 113.000.000 đồng.

- Hiện nay, đang thẩm định và lập tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

2. Kết quả thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng (đến ngày 30/6/2020):

2.1. Đối với đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội:

Đã thực hiện xong hỗ trợ cho 18.451 đối tượng với tổng số tiền là 15.230.500.000 đồng⁽²⁾; 66 đối tượng không thực hiện chi trả với tổng số tiền là 54.000.000 đồng⁽³⁾, nguyên nhân chủ yếu do trùng chế độ, chuyển đi nơi khác, đã chết hoặc từ chối nhận...; 02 đối tượng chi trả thấp hơn so với quyết định phê duyệt của UBND tỉnh với tổng số tiền là 1.750.000 đồng.

2.2. Đối với đối tượng hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng: đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện việc chi trả.

2.3. Đối với 03 đối tượng còn lại (đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với và đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm): Sau khi thẩm định xong, đề nghị tỉnh phê duyệt và sẽ thực hiện chi hỗ trợ khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

III. Khó khăn, vướng mắc:

¹ Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 1.118 người; người nghèo: 1.394 hộ, 5.075 khẩu; người cận nghèo: 2.837 hộ, 11.570 khẩu; người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 754 người.

² Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 1.115 người với tổng số tiền là 1.666.250.000 đồng; người nghèo: 5.053 người với tổng số tiền 3.789.750.000 đồng; người cận nghèo: 11.532 người với tổng số tiền là 8.649.000.000 đồng; người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 751 người với tổng số tiền 1.125.500.000 đồng.

³ Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 03 người với tổng số tiền là 6.250.000 đồng; người nghèo: 22 người với tổng số tiền 16.500.000 đồng; người cận nghèo: 38 người với tổng số tiền là 28.500.000 đồng; người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 03 người với tổng số tiền 4.500.000 đồng.

- Công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thông tin về tình hình dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán của một số đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.

- Việc chấp hành khai báo y tế chưa nhiều, còn trường hợp đi từ vùng có dịch trở về địa bàn chưa tự giác khai báo nghiêm túc, phần lớn nhờ vào thông tin phản ánh từ cộng đồng dân cư, các Tổ tự quản thôn, làng, Tổ dân phố.

- Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các đối tượng còn trùng đối tượng hưởng gây ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt; việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chưa đạt 100% do đối tượng trùng chế độ, chuyển đi nơi khác, đã chết hoặc từ chối nhận.

IV. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch trong thời gian tới (*theo Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 và Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 19/5/2020 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 996/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 và Văn bản số 1068/UBND-KGVX ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh*) theo hướng phát triển kinh tế gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt không chủ quan, lơ là, xem nhẹ.

- Tăng cường các hình thức truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện duy trì đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; duy trì khu vực cách ly, sẵn có công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thành việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ còn lại; hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo đầy đủ, chính xác.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để nhân dân chủ động phòng tránh.

- Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện tiếp tục thực hiện đúng nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đã được phân công; nắm chắc tình hình dịch bệnh ở địa bàn phụ trách để báo cáo kịp thời.

- Tiếp tục phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, tự giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định, hướng dẫn của ngành Y tế; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày

09/4/2020, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trình kỳ họp thứ Mười một – HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Phòng y tế;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Võ Văn Phán